

UBND XÃ MINH ĐỨC
TỔ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN SỐ 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 82 /UBND-TCT06

Minh Đức, ngày 17 tháng 4 năm 2023

V/v Thực hiện hướng dẫn kích hoạt tài
khoản định danh điện tử mức độ 2
(VNeID) trên địa bàn xã

Kính gửi:

Thực hiện công văn số 333/TCTTKDDA06-CA ngày 27/3/2023 của tổ công tác triển khai đề án 06 huyện Tứ Kỳ về việc tiếp tục thu nhận căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, trên địa bàn xã đã thu nhận và được phê duyệt 2718 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa được kích hoạt. Trong thời gian qua, công an xã đã phối hợp với các thôn, Đoàn thanh niên và giáo viên các nhà trường đã triển khai thực hiện việc hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh cá nhân cho những người đã được cấp tài khoản tại các thôn. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân đến nay toàn xã vẫn còn trên 1.500 tài khoản cá nhân vẫn chưa được kích hoạt.

Để phân đầu hoàn thành kích hoạt 2.718 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 xong trước **ngày 30/4/2023** theo yêu cầu của huyện. Chủ tịch UBND xã - Tổ trưởng tổ công tác triển khai đề án 06 của xã yêu cầu các thành viên tổ công tác xã; công an xã; tổ công nghệ số cộng đồng của các thôn, trưởng các ban ngành đoàn thể, hiệu trưởng các nhà trường tập trung triển khai nội dung sau:

1/ Giao cho Công an xã (*là cơ quan thường trực của tổ công tác xã*) có trách nhiệm là đầu mối điều phối trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức việc hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử tại các thôn. Cung cấp đầy đủ, chính xác danh sách những người chưa được kích hoạt số định danh điện tử ở từng thôn cho các thành viên tổ công nghệ cộng đồng các thôn. Phân công công an chính quy phụ trách các thôn trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức kích hoạt định danh điện tử tại các thôn. Phối hợp thống nhất với các thôn và hiệu trưởng các nhà trường tập trung thực hiện cao điểm vào buổi tối thứ 6, thứ 7 và ngày Chủ nhật (*tức là tối ngày 21, ngày 22 và cả ngày 23/4/2023*). Tổ chức rà soát và làm bổ sung các ngày cụ thể khác (*nếu cần thiết*).

2/ Giao cho trưởng các thôn đồng thời là tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng thôn có trách nhiệm: phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác thôn, cán bộ thôn; tổ chức mời gọi, đôn đốc những người chưa kích hoạt số định danh điện tử (*theo danh sách do công xã cung cấp*) đến hội trường các thôn thực hiện việc kích hoạt. Phối hợp với công an xã tổ chức địa điểm cho các thành viên tổ công tác, giáo viên các nhà trường tại địa bàn thôn được trưng dụng tăng cường để thực hiện cài đặt tài khoản định danh điện tử của cá nhân và hướng dẫn người thân, người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Vận động tuyên truyền hướng dẫn công dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Đảm bảo 100% tài khoản định danh điện tử đã phê duyệt được kích hoạt hoàn thành **Trước 30/4/2023**.

3/ Giao cho hiệu trưởng các nhà trường phân công, trưng dụng các giáo viên đang cư trú trên địa bàn xã tham gia tăng cường, hỗ trợ và trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ người dân kích hoạt định danh điện tử cá nhân ở tại thôn mình đang cư trú. Việc thực hiện của các giáo viên theo sự điều hành của công an xã và trưởng các thôn.

4/ Giao cho đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã để người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của ứng dụng định danh điện tử (VNEID) trong chuyển đổi số quốc gia, là một trong những phương thức xác thực thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

5/ Giao cho thành viên tổ công tác xã phụ trách các thôn có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc kích hoạt định danh điện tử ở thôn. Chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả thực hiện.

6/ Đề nghị MTTQ, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc kích hoạt định danh điện tử cá nhân theo quy định. Đoàn thanh niên tiếp tục trưng dụng tổ chức cho các đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ việc cài đặt và kích hoạt định danh điện tử cá nhân trên địa bàn xã.

Nhận được công văn, yêu cầu các đồng chí khẩn trương, nghiêm túc thực hiện những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo xã;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Tổ công tác xã;
- Công an xã;
- Hiệu trưởng các nhà trường;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn;
- Đài truyền thanh;
- Lưu: VT, CAX.

**TM. TỔ CÔNG TÁC ĐỀ ÁN 06 XÃ
TỔ TRƯỞNG**

**CHỦ TỊCH UBND XÃ
Nguyễn Hữu Lăng**